



ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรม และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เกิดผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม โดยมีความมุ่งมั่นให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีจิตสำนึก มีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า “สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน/ขณะ/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนารี ตันสาเสถียร)
อัยการสูงสุด



ความที่ถูกต้อง

บันทึกข้อความ

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง

เลขรับที่ ๓๑๖๒

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๓๐๖๕

ที่ อส.๐๐๑๑.๑(นส)/ว ๔๖๗ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค เลขาธิการอัยการสูงสุด เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ อัยการจังหวัด เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกอบกับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) อัยการสูงสุด จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสำนักงานอัยการสูงสุดทุกคนเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กรในการต่อต้านการทุจริต จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑) ลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒) ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในสังกัดให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกอบด้วย

๒.๑) จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ฯ ให้บุคลากรในสังกัด

๒.๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตนารมณ์ฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อทราบ

๒.๓) จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด

โดยขอให้ท่านรายงานผลการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปยังสำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้าย

เรียน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เที่ยนให้ทราบทั่วกัน

เห็นควรมอบ...คุณวิภาดา...ดำเนินการต่อไป

วิภาดา วงศ์ศรี
(นางสาววิภาดา วงศ์ศรี)
ผอ.อ.ก.สอช.ลำปาง
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวนารี ดันชเสถียร)
อัยการสูงสุด

~ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ

(นายทวีศักดิ์ งามดี)

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการ ภาค ๕

รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง

สแกนด้วย CamScanner